



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า	กัญชาทางการแพทย์ -เสนอข่าว นายภิญโญ ธารางกูร รอง นพ.สสจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานมีผู้ป่วยใน จ.กระบี่ ที่ใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคมะเร็งหลายราย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และประสาทหลอน เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้เองโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลหรืออาจใช้เกินปริมาณ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยหลายรายไปขอคำปรึกษาที่รพ.รัฐและคลินิกเอกชน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้หยุดใช้ชั่วคราวหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เภสัชกร และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมเพื่อความปลอดภัย	
กรมประชาสัมพันธ์ www.thaiquote.org	วัณโรค -เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า การแก้ปัญหาวัณโรคเป็นเรื่องที่สธ.ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ในการค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุม เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ในปี 2560-2561 สามารถคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้สูงอายุที่มีโรค ผู้ป่วยเบาหวาน แรงงานข้ามชาติ บุคลากร สธ. ได้ประมาณ 5 ล้านคน พบผู้ป่วยวัณโรค 22,784 ราย และจะเดินหน้าต่อโดยตั้งเป้าลดผู้ป่วยรายใหม่ให้เหลือ 88 คน ต่อแสนประชากร ภายในปี 2564	
เดลินิวส์ มติชน	โรคไข้วัดใหญ่ -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. -25 มิ.ย. 2562 มีรายงานผู้ป่วยไข้วัดใหญ่ทั่วประเทศ 180,235 ราย เสียชีวิต 14 ราย สถานการณ์ภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยไข้วัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน 98 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่อายุ 25-34 ปี และอยู่ในภาคกลาง โดยเหตุการณ์ที่พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนพบมากที่สุดคือ โรงเรียน รองลงมาคือ เรือนจำ ค่ายทหาร และรพ. ตามลำดับ แนะนำประชาชนรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช่ของใช้ร่วมกับผู้อื่น และทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟฟ้า รวมถึงล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่คนอยู่อย่างหนาแน่น หากมีอาการป่วย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกและไปพบแพทย์	
ไทยรัฐ ข่าวสด	โรคไข้วัดออก -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ไม่มีไข้วัดออกกลายพันธุ์หรือไข้วัดออกสายพันธุ์ใหม่ โดยจากการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่าเกิดจากเชื้อเด็งกีสายพันธุ์ 2 มากที่สุด ขณะที่ผู้ป่วยไข้วัดออกที่เสียชีวิตพบว่ามีโรคแทรกซ้อนที่ไม่เคยเจอคือ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สิ่งที่น่ากังวลคือ พบว่าในรายที่เสียชีวิตเป็นเพราะมาพบแพทย์ช้า ซึ่อยากกินเอง หรือได้รับยาที่ไม่ควรได้รับ เช่น ยากลุ่มเอ็นเสด ทำให้ไข้วัดออกรุนแรงมากขึ้น จึงขอย้ำคลินิก ร้านขายยาต้องระวังและหลีกเลี่ยงยาที่ทำให้โรครุนแรง -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้วัดออก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระชันษา 92 ปี ในชุมชน วัด โรงเรียน และรพ.	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ จดหมายถึง</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต และควบคุมยุงพาหะให้ลดลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปริดา วรหาร นพ.สสจ.เลย เปิดเผยว่า จ.เลยพบโรคไข้เลือดออกระบาดหลายอำเภอ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-19 มิ.ย. 2562 พบผู้ป่วย 458 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.ด่านซ้าย อายุ 71 ปี อัตราป่วยสูงเป็นอันดับ 34 ของประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว สสอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม Big cleaning ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เขตพื้นที่ อ.เมืองประจวบ ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562</p> <p>-เสนอข่าว นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกรายแรกใน จ.เชียงใหม่ เป็นเด็กชายอายุ 12 ปี อยู่ใน อ.ฝาง ตรวจสอบพบว่าติดเชื้อไข้เลือดออกสายพันธุ์ 2 คาดว่าได้รับยากลุ่มเอนเสดและนำตัวผู้ป่วยส่งรพ.เข้าเกินไป ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิต ทีมสอบสวนโรค รพ.นครพิงค์ ได้สอบสวนโรค ณ หอผู้ป่วย และทีมสอบสวนโรค อ.ฝาง ลงพื้นที่สอบสวนการระบาดและควบคุมโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งเปิดประชาคมในหมู่บ้าน ให้ความรู้ทำ Big Cleaning Day พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย สนับสนุนทรายที่มีฟอส สเปรย์ฆ่ายุงและครีมทากันยุง พร้อมทั้งเร่งควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเร็วและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>-เสนอจดหมายจาก นายอาคม ปัญญาแก้ว สสอ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ชี้แจงกรณีข่าว อ.หนองสองห้องขอให้รณรงค์พ่นยากันยุงป้องกันไข้เลือดออก ว่า ยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นเหตุรำคาญ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ที่ทุกภาคส่วนและประชาชนต้องช่วยกันป้องกันกำจัดลูกน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในอาคารบ้านเรือน ซึ่งสสอ.หนองสองห้องได้ประสานกับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รพ.สต. อสม.และประชาชน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในกรณีมีผู้ป่วยเกิดขึ้น รพ.สต.จะออกสอบสวนโรคและประสานอบต.หรือเทศบาลพ่นสารเคมีกำจัดยุง พร้อมทั้งรณรงค์กำจัดลูกน้ำตามมาตรฐานการควบคุมโรคทุกราย อย่างไรก็ตาม การพ่นเคมีกำจัดยุงอาจมีปัญหาที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครอบคลุมอาคารบ้านเรือน 100% ทั้งนี้ เจ้าของบ้านสามารถแจ้ง อสม. รพ.สต. สสอ.หนองสองห้อง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้</p>	
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>โรคชิคุนคุนยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ รอง นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยสถานการณ์โรคชิคุนคุนยา พบผู้ป่วยแล้ว 9 ราย พื้นที่ระบาดอยู่ที่บริเวณเทศบาล ต.ขุนยวม ทั้งหมู่ 1 และหมู่ 2 ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและผู้สูงอายุ สสจ.แม่ฮ่องสอนได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมโรค โดยเปิดห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่ สืบสวนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่มีการระบาด จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในชุมชน แจกสเปรย์ฆ่ายุงในบ้านและยาป้องกันยุงในรัศมี 100 เมตร จากบ้านผู้ป่วย พ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงลาย และให้ความรู้สร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคชิคุนคุนยา โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว จากสถานการณ์โรคชิคุนคุนยา ระบาดในพื้นที่รอบนอก ต.แม่สอต อ.แม่สอต จ.ตาก และเริ่มแพร่ระบาดในเขตเทศบาลนครแม่สอตเพิ่มขึ้น พบผู้ป่วยแล้ว 34 ราย ทีมควบคุมโรค อ.แม่สอต ได้ออกควบคุมโรค และกองสาธารณสุขเทศบาลนครแม่สอต ร่วมกับ รพ.แม่สอต สสอ.แม่สอต และสคม.ที่ 2.3 แม่สอต ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการควบคุมโรค</p>	
<p>เดลินิวส์</p> <p>บทบรรณาธิการ</p>	<p>วิวัฒนาการที่สุขภาพ</p> <p>-กล่าวว่า อย.เตือนบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งดารานักร้อง พิธีกร และเน็ตไอดอล ให้ระวังการวิวัฒนาการที่สุขภาพ หากบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เกินจากความจริง หรือโอ้อวดสรรพคุณทำให้หลงเชื่อหรือคล้อยตาม ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>ซึ่งเป็นผลจากการที่ตำรวจได้ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเมจิกสกิน ผลจากการบังคับใช้กฎหมายครั้งนี้เป็นสิ่งเตือนใจคนดังที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลจำนวนมาก ระวังเรื่องเหล่านี้ให้มาก รวมถึงผู้บริโภคต้องตรวจสอบให้ดีก่อนใช้</p>	
ข่าวสด	<p>การอุดฟัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การอุดฟัน คือ การบูรณะฟันเพื่อให้ฟันที่ผุหรือเสียหายกลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงฟันเดิม สามารถทำได้ในกรณีฟันแตก ฟันบิ่น ฟันมีรอยสึกหรือมีอาการเสียวฟัน</p> <p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การอุดฟันจะมีรอยต่อระหว่างวัสดุกับผิวฟัน สามารถเกิดการสะสมของแบคทีเรียและเกิดรอยผุซ้ำได้อีก ดังนั้น หลังจากอุดฟันควรหมั่นดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หมั่นตรวจดูรอยอุด หากมีรอยแตกบิ่น ใช้ไหมขัดฟันแล้วขัด หรือมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่เคยอุดไปแล้ว ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อบูรณะต่อไป และควรแปรงฟันทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน</p>	
ไทยรัฐ	<p>การดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ว่า จากการลงนามบันทึกความร่วมมือของ สธ. กรมราชทัณฑ์ และสปสช. เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และเพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจำดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงคัดกรองและรักษาโรคที่มีความชุกสูงในเรือนจำ เช่น วัณโรค เอชไอวี/เอดส์ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>ขณะนี้ สปสช.ได้ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจำให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจำหรือรพ.ในพื้นที่ครบทั้ง 142 แห่ง พร้อมทั้งลงทะเบียนสิทธิบัตรทองให้กับผู้ต้องขังที่มีสิทธิ 329,024 คน ส่งผลให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้ต้องขัง</p>	
เว็บ 77 ข่าวเด็ด ไทยรัฐ	<p>สัปดาห์เภสัชกรรม</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ชัยนาท ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกร จ.ชัยนาท จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้อย่าปอดภัย” ณ ศูนย์อาหาร ห้างสรรพสินค้า เทลโก้ โลตัส จ.ชัยนาท โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกร บทบาทเภสัชกรร้านยา ประเภทของยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกร ร้านขายยาประเภทต่างๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรกิจ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ที่ รพ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และเผยแพร่ความรู้เรื่องการนำยามาใช้ทางการแพทย์ พร้อมทั้งแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย</p>	



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch